



TPA Total Solution

พัฒนาบุคลากร ด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์

เราเน้นใช้กิจกรรมภาคสนามเป็นสื่อในการเรียนรู้ ที่สนุกสนาน ทำท่ายและได้นื้อหาสาระตรงกับจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม

ไม่ใช่เกมสการแข่งขันเพื่อแพ้หรือชนะ แต่เป็นการแก้ไขปัญหากลุ่ม (Problem solving) การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (KAIZEN) จะเป็นกิจกรรมหลัก ที่เราใช้ช่วยพัฒนาบุคคล เพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายได้ เพื่อเพิ่มคุณค่าของตัวเรา เพื่อพัฒนาที่จะตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ เรียนรู้ที่จะเคารพความหลากหลาย หรือความแตกต่างของปัจเจกบุคคล ภายในกลุ่มสมาคม ฯ สามารถออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมให้เหมาะสมกับความต้องการของท่านและวิสัยทัศน์ การกิจขององค์กรได้ทุกรูปแบบ โดยทีมงานมืออาชีพและมีประสบการณ์กว่า 20 ปี เราเน้นตอบสนองความต้องการในเรื่องของ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กิจกรรม Walk Rally Team Building ค่ายเยาวชน กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม CSR



1 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

เป็นกิจกรรมที่เน้นถึงสัมพันธ์ภาพที่มีต่อกันของสมาชิก เพื่อกระชับความสัมพันธ์เมื่อแรกเริ่มรู้จักทั้งพนักงานเก่าและพนักงานใหม่ โดยอาศัยกิจกรรมสนุก ๆ เป็นสื่อ นำพาให้ทุกคนมารวมกัน เพื่อที่จะสามารถทำให้การอบรมเกิดผลลัพธ์ (Outcome) ทั้งในด้านความรู้ และความเข้าใจต่างๆ เสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการทำงานและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนาน ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความกระตือรือร้นตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา





2 Team Building

เน้นกระบวนการของการวิเคราะห์ในการทำกิจกรรม ซึ่งมุ่งประเด็นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง มีความเข้าใจในองค์กรของตนเอง กราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การทำงานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร การยกระดับการทำงานด้วยหลักการ KAIZEN เพื่อการสร้างความมั่นคง และความสำเร็จให้กับหน่วยงาน มีการสื่อสารที่ดีของคนในองค์กร ความไว้วางใจ รวมทั้งรู้จักความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



3 กิจกรรม Walk Rally

จัดกิจกรรมที่ช่วยสร้างและพัฒนานุเคราะห์ขององค์กรได้มีโอกาที่จะท้าทายความสามารถในด้านต่างๆ ตามกิจกรรมในแต่ละฐาน และเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหารปฏิบัติการในองค์กร และยังถือเป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้กับพนักงานทุกระดับอีกด้วย โดยอาศัยการมีส่วนร่วมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ที่ถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม



4 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์

จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน การแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันที่ท้าทายความสามารถของเด็กที่จะใช้ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมหุ่นยนต์ที่ได้ออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จำกัดรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ได้ใช้ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะในการระดมความคิดเพื่อสร้างสรรค์ หุ่นยนต์ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาต่อยอดความคิด



5 ค่ายเยาวชน

จัดความรู้เกิดจากประสบการณ์ เสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในรูปแบบค่ายพักแรม แนวใหม่ เน้นเล่นไปพร้อมกับการเรียนรู้ (Play & Learn) ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เพิ่มทักษะกระบวนการด้านความคิด กล้าแสดงออก ของเยาวชน จากประสบการณ์จริง ตอบสนองความต้องการได้หลายรูปแบบ



6 กิจกรรม CSR

จัดโครงการวัดสร้างสุข 5ส สร้างสุข สนุก สร้างบุญ ด้วยระบบ 5ส กับการพัฒนาองค์กร เพื่อลดความสูญเสียเปล่า และถอดโมเดล CSR “5ส วัดสร้างสุข สู่องค์กรและสังคม”



7 จัดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

- ปลุกป่าเพื่อสัตว์ และชีวิตที่ยั่งยืน
- สร้างฟายชลอน้ำ เพื่อความอุดมสมบูรณ์
- ทำโป่ง เพื่อเป็นโรงพยาบาลของสัตว์



8 จัดเยี่ยมชมงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อ T.V. ทัศนศึกษาชมงานในต่างประเทศ

